

Số: 879/PĐTĐ-CTĐP-CĐC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA
Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III
và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, đặc biệt Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ tiến hành vào cuối Quý IV. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) và Chỉ thị số 11/CTLT-BCT-CĐCT ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công Thương – Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III và Đại hội yêu nước toàn quốc lần thứ X, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP), Công đoàn Cục CTĐP phát động đợt thi đua đặc biệt (từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III) với các nội dung chủ yếu sau đây:

Một là: Thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng (TĐKT); tổ chức thực hiện tốt Luật TĐKT, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành pháp luật và các chính sách về TĐKT.

Hai là: Thực hiện triệt để các Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động năm 2019 của Bộ Công Thương. Bám sát chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao của Cục và của đơn vị để chủ động tổ chức thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ được giao.

Ba là: Tổ chức phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Cục CTĐP nói riêng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành Công Thương. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Bộ Công Thương, Cục CTĐP và các tổ chức chính trị - xã hội phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Công Thương địa phương thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025,...

Bốn là: Thi đua hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của tổ chức chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Cục, nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hóa công sở, văn minh, nề nếp và nâng cao hơn nữa về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; làm tốt công tác an sinh, xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

Năm là: Phấn đấu, phát huy, củng cố tinh thần đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Cục và các đơn vị thuộc Cục; không để xảy ra khiếu nại, tố cáo; thực hiện tiết kiệm, không tham ô, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hiệu quả trong công tác quản lý để giảm đến mức thấp nhất chi thường xuyên và các chi phí khác.

Sáu là: Thi đua tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động sáng tạo trong xử lý công việc để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời với yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Bảy là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp công tác tốt với đồng nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan để đạt được kết quả công việc cao nhất. Tự giác thực hiện tốt các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan.

Tám là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước các cấp. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc song hành cùng công tác tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình.

Với tinh thần đó, Cục CTĐP cùng Công đoàn Cục CTĐP kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thi đua đạt kết quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt phải nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục CTĐP./.

**TM. BCH CÔNG ĐOÀN CỤC
CHỦ TỊCH**



Đoàn Mạnh Trường

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Hoàng Chính Nghĩa

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Đảng ủy Cục;
- Lãnh đạo Cục;
- Đoàn Thanh niên Cục;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Các Tổ công đoàn trực thuộc;
- Công đoàn bộ phận TTKC1;
- Lưu: VT, VP.